

KỶ NIỆM 105 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2022)

Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng và phát triển trên thế giới ngày nay

Đã 105 năm, dưới sự lãnh đạo của chính đảng tiên phong do V.I. Lênin vĩ đại đứng đầu, quần chúng công - nông Nga đã làm nên một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới: Cách mạng Tháng Mười năm 1917 thành công, khai sinh chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người.



V.I. Lênin phát biểu trước người dân tại Petrograd năm 1917.

Cách mạng Tháng Mười đã mở ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng lao động và giải phóng con người; con đường của phát triển và tiến bộ xã hội.

Mở ra kỷ nguyên mới giải phóng nhân loại

Bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười năm 1917, đã chấm dứt thời đại độc tôn của chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế và chính trị thế giới, mở ra kỷ nguyên mới của phát triển và tiến bộ xã hội. Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tư bản bộc lộ rõ rệt nhất những hạn chế không thể vượt qua. Nền văn minh vật chất sung mãn do chủ



V.I. Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, ngày 7/11/1918.

nghĩa tư bản tạo ra đã được xây dựng bằng nước mắt và máu của quần chúng lao động khắp toàn cầu. Sự phồn vinh của quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp người này phải được

đánh đổi bằng sự bán rủa của nhiều quốc gia, dân tộc, giai cấp, tầng lớp khác. Sự hưng thịnh của một số quốc gia siêu cường phải được đánh đổi bằng hàng loạt cuộc chiến tranh

xâm lược tàn khốc, biến hàng trăm quốc gia Á, Phi, Mỹ-La thành hệ thống thuộc địa đáng hổ thẹn của chủ nghĩa thực dân... Như kết tinh của mọi tư tưởng giải phóng và phát

Như kết tinh của mọi tư tưởng giải phóng và phát triển tiến bộ của thời đại, Cách mạng Tháng Mười năm 1917 nổ ra, đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu bức bách của lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, mở ra chân trời mới cho mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội.

triển tiến bộ của thời đại, Cách mạng Tháng Mười năm 1917 nổ ra, đáp ứng đầy đủ nhất những yêu cầu bức bách của lịch sử là xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, mở ra chân trời mới cho mục tiêu phát triển và tiến bộ xã hội.

Từ chiếc nôi nước Nga và Liên Xô, cách mạng vô sản và chế độ xã hội chủ nghĩa đã được tiến hành thắng lợi ở nhiều không gian địa chính trị trọng yếu; chủ nghĩa xã hội trở thành một hệ thống thế giới, đối trọng hữu hiệu trên nhiều lĩnh vực với hệ thống tư bản chủ nghĩa.

Giương cao lá cờ búa liềm của cách mạng, giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn Nga thật sự nắm quyền làm chủ, xây dựng chính quyền Xô viết, biến chủ nghĩa xã hội từ mơ ước và lý luận thành hiện thực sinh động ở Nga và sau đó trên toàn Liên bang chiếm 1/6 diện tích cầu.

Dưới ánh sáng của ngọn hải đăng Cách mạng Tháng Mười, quần chúng lao động và các lực lượng cách mạng khác đã xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở 15 quốc gia thuộc châu Âu, châu Á và cả ở châu Mỹ; cộng với nhiều quốc gia định hướng xã hội chủ nghĩa ở Á, Phi và Mỹ-La tinh.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội đã thật sự là lực lượng mở ra và thực thi mục tiêu giải phóng và phát triển cho nhân loại trong những thập kỷ sôi sục đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc và đấu tranh xã hội. Chủ nghĩa tư bản đã buộc phải chung sống hòa bình với chủ nghĩa xã hội, chấp nhận chủ nghĩa xã hội là một trong những lực lượng mạnh mẽ quyết định xu hướng vận động của thế giới trong thế kỷ XX.

Tạo nguồn động lực mạnh mẽ cho phát triển xã hội

Cách mạng Tháng Mười đã mở ra và tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc trong thời đại mới. Trong suốt thế kỷ XX, các dân tộc trên thế giới đã vùng lên giải phóng khỏi các chế độ quân chủ, phát-xít, thực dân, đế quốc; xác lập nền cộng hòa với chủ quyền đối nội, đối ngoại không thể bác bỏ; xây dựng chế độ xã hội mới do người lao động làm chủ.

Dưới sức công phá của dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới do Cách mạng Tháng Mười mở ra, hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân đế quốc thiết lập trong suốt 5 thế kỷ (từ năm 1492) đã

Với tính cách là sản phẩm của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội hiện nay vẫn là một lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế, tinh thần không thể lực nào có thể bỏ qua trong những tính toán chiến lược toàn cầu.

hoàn toàn sụp đổ trong vòng chưa đầy 50 năm. Bản đồ thế giới đã được vẽ lại từ Cách mạng Tháng Mười năm 1917.

Động lực và cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười tiếp tục tạo nên xu hướng phê phán, phủ định và thay thế chủ nghĩa tư bản bằng một chế độ xã hội tiến bộ hơn trong bối cảnh thế giới ngày nay.

Thế kỷ XXI đặt ra nội dung và yêu cầu mới cho mục tiêu phát triển. Đó là sự phát triển trong hòa bình và tự do; phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần; phát triển trong công bằng và dân chủ; phát triển bền vững và nhân văn; sự phát triển của mỗi người, mỗi nhóm xã hội, mỗi giai cấp, tập đoàn, mỗi quốc gia, dân tộc phải là điều kiện tích cực cho sự phát triển của những người khác và toàn bộ loài người. Mục tiêu phát triển hiện đại tự nó đặt ra yêu cầu tiếp tục giải phóng, giải phóng triệt để hơn khỏi con đường và chế độ tư bản chủ nghĩa trong mọi biến thái khác nhau của chúng.

Ngày từ chính các trung tâm tư bản chủ nghĩa đã không ngừng cất lên biết bao lời cảnh tỉnh, phê phán rằng chủ nghĩa tư bản là "một thế giới không thể chấp nhận được" (René Dumont), nó "chứa đựng nhiều vết loét không thể chữa" (Henry Kissinger), nó sẽ rơi vào "cuộc khủng hoảng toàn cầu" (George Soros), vì vậy, loài người sẽ phải vận động đến "làn sóng văn minh thứ ba" (Alvin Toffler), đến một "xã hội hậu tư bản" (Peter Drucker), v.v...

Chủ nghĩa tư bản, dưới hình thức hiện đại nhất của nó là chủ nghĩa tự do mới, đã bị phê phán quyết liệt ngay từ bên trong và ở quy mô thế giới. Lao động toàn thế giới đang nâng đỡ đấu tranh vì những phương

Phát huy bài học sáng tạo để cải cách, đổi mới và phát triển

Kiên định theo con đường và phát huy bài học sáng tạo của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển.

Từ cuối thế kỷ XX đến nay, các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng cộng sản thế giới tích cực đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và cải cách chính sách phát triển trên mọi lĩnh vực.

Những nguyên lý và các giá trị bên vững của chủ nghĩa Mác-Lênin được nhận thức đầy đủ hơn; những kinh nghiệm thành công và những hạn chế, vấp vấp của chủ nghĩa xã hội được xác định một cách chân thực hơn; những xu thế vận động của thế giới hiện đại được lĩnh hội kịp thời, khách quan hơn. Nhờ vậy, các quốc gia xã hội chủ nghĩa không những thoát khỏi khủng hoảng mà còn đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Với tính cách là sản phẩm của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội hiện nay vẫn là một lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế, tinh thần không thể lực nào có thể bỏ qua trong những tính toán chiến lược toàn cầu. Chính vì chân lý sáng tỏ này mà nhiều trí tuệ lớn như Jacques Derrida, Noam Chomsky, Joseph Stiglitz, Dinoviev..., giống như Albert Einstein, Paul Satre, Bertral Roussel..., trước kia, đều biểu thị sự đồng tình không hề giảm với chủ nghĩa cộng sản, công khai đánh giá Mác là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI và Cách mạng Tháng Mười là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

(Theo nhandan.vn)

XÂY DỰNG ĐẢNG

HƯNG HÀ Trên đà phát triển

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để ra, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Hưng Hà tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện. Vì vậy, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện cơ bản đều đạt và vượt, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho thời gian tới.



Nghề may khăn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động xã Liên Hiệp (Hưng Hà).

Quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy: Trong quá trình lãnh đạo,

chỉ đạo, Huyện ủy, UBND huyện luôn coi trọng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần tập thể và đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ

chốt các cấp, nhất là người đứng đầu; chủ động, sáng tạo, sâu sát, kịp thời trong việc đề ra chủ trương và chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng

bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề bao quát trên tất cả các lĩnh vực từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến các vấn đề trọng tâm, cấp bách cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án; nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, hiệu quả thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 26 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2025; UBND huyện ban hành Chỉ thị số 02 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Các chủ trương đều được huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đáng giá cao. Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Vừa qua, huyện đã tăng cường đi nghe một số xã, một số cơ quan, đơn vị để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nếu có các vấn đề khó khăn, vướng mắc thì cấp ủy, chính quyền huyện

Kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc

Việc ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống văn bản trên hầu hết các lĩnh vực; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở của cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Hà thời gian qua đã tạo cơ sở quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Vì vậy, trong bối cảnh dịch nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế của huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất bình quân năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 10,38%, trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,73%, vượt chỉ tiêu đại hội (2,3%); giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng tăng 13,99%, vượt chỉ tiêu đại hội (13,39%).

Thu ngân sách trên địa bàn (không tính số thu tiền sử dụng đất) đạt 11,17%, vượt chỉ tiêu đại hội (8%). Việc tạo nguồn và xử lý nợ xây dựng cơ bản được quan tâm và đạt kết quả tốt, đến nay nhiều xã cơ bản giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản. Công tác xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm, đã có một số nhà đầu tư lớn đang thi nghiên cứu và đầu tư sản xuất, kinh doanh vào huyện. Tính riêng từ đầu năm đến nay đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký vào sản xuất tại các cụm công nghiệp Hưng Nhân, Đức Hiệp, trong đó

Đồng chí Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà



Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với quy vùng sản xuất tập trung hướng đến sản xuất theo quy mô hàng hóa chất lượng cao. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện dồn đất, tích tụ ruộng đất, liên kết đất đai trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung. Các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị phát triển. Liên kết chuỗi trong sản xuất đã góp phần ổn định đầu

Đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Tây Đô



ra cho sản phẩm, giúp người nông dân tránh được tình trạng "được mùa mất giá". Vì vậy, giá trị sản xuất lĩnh vực trồng trọt ngày càng được nâng cao, 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 1.155 tỷ đồng, tăng 1,83% so với cùng kỳ. Ngoài ra, huyện quy hoạch 153 điểm chăn nuôi tập trung, diện tích 691,12ha và 7 điểm quy hoạch nuôi cá lồng với 248 lồng cá. Hiện toàn huyện có 176 trang trại và 1.244 gia trại chăn nuôi hiệu quả.

Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, một trong những nhiệm vụ trọng tâm địa phương đặt ra là xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Để đạt được mục tiêu đó, thời gian qua, địa phương đã tập trung rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt như: nâng cấp các tuyến đường trong khu dân cư, đường giao thông nội đồng và một số công trình phúc lợi; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh song kinh tế của địa phương vẫn tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 54,5 triệu đồng/năm; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

và đã từng bước giải quyết những "điểm nghẽn" để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu; toàn huyện hiện có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 4 sản phẩm OCOP được công nhận. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều có bước phát triển; chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện xếp thứ 2 toàn tỉnh; an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số đánh giá về chuyển đổi số năm 2021 thuộc top đầu của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được giữ vững.

ĐÀO QUYN